

แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2556 ภาคภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ระยะเวลา 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)

ฉบับผ่านการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการภาควิชาภาษาตะวันออก ครั้งที่ 4/2556

แผนงาน/จำนวนโครงการ	ชื่อกิจกรรม/โครงการ/ประเภทโครงการ	รูปแบบกิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม	กรอบระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงานผล
					แผ่นดิน	รายได้	
<b>1. แผนการบริหารและการจัดการ</b>							
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 8 โครงการ <u>ประเด็นวิเคราะห์</u> ภาควิชาภาษาตะวันออกเป็นภาควิชาที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ จำเป็นต้องสร้างรากฐานให้มั่นคงในด้านต่างๆ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างถาวรต่อไปในอนาคต	1. โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาภาษาตะวันออก “สานสัมพันธ์ตะวันออก สร้างทีม สร้างงานสู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 1”	ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ เป้าหมายของภาควิชา รวมทั้งผู้รับผิดชอบ	1. ภาควิชามีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อให้บุคลากรได้ยึดเป็นหลักในการบริหารหรือดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆ ของภาควิชา 2. จำนวนของบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 3.51	วันเสาร์ที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556		100,000	หัวหน้าภาควิชา/คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ
1. จัดระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาควิชา วางแผน และดำเนินงานร่วมกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม และความเจริญก้าวหน้าของภาควิชา	2. โครงการจัดแผนปฏิบัติงานภาควิชาภาษาตะวันออก	จัดทำแผนปฏิบัติงานภาควิชาภาษาตะวันออก เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน	มีแผนปฏิบัติงานของภาควิชาที่ผู้รับผิดชอบต่างๆ ร่วมกันจัดทำ	ปีการศึกษา 2556		-	คณะกรรมการบริหารภาควิชา/หัวหน้าภาควิชา
2. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาหรือเพิ่มพูน ให้บุคลากรมีคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ หรือ ศักยภาพในการทำงานสูงขึ้น	3. โครงการพัฒนาบุคลากร (ศึกษาต่อตำแหน่งทางวิชาการและเพิ่มพูนศักยภาพ)	1. จัดทำแผนอัตรากำลัง เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและ/หรือขอตำแหน่งทางวิชาการ 2. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ	1. มีแผนอัตรากำลังของภาควิชา 2. มีอาจารย์ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือขอตำแหน่งทางวิชาการ 3. บุคลากรได้รับการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ-วิชาชีพ	ปีการศึกษา 2556		50,000	คณะกรรมการบริหารภาควิชา/หัวหน้าภาควิชา
แผนงาน/จำนวนโครงการ	ชื่อกิจกรรม/โครงการ/ประเภทโครงการ	รูปแบบกิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม	กรอบระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงานผล
					แผ่นดิน	รายได้	
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้เป็นเครื่องมือ		3. กำหนดให้บุคลากรที่เข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนา	4. บุคลากรที่เข้าร่วมการประชุม/อบรม รายงานผล				

<p>สนับสนุนการบริหารงานของภาควิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ อันจะนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยศาสตร์ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก</p> <p><u>ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน</u> สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60</p>		รายงานผลการนำความรู้มาพัฒนาการทำงาน	การนำความรู้มาพัฒนางาน				
	4. โครงการลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ	สนับสนุนให้บุคลากรลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ	มีอาจารย์ที่ขอลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ	ปีการศึกษา 2556	-	คณะกรรมการบริหารภาควิชา/หัวหน้าภาควิชา	
	5. โครงการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารภาควิชาภาษาตะวันออก ปีการศึกษา 2556	ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินออนไลน์ของคณะ	1. จำนวนผู้ร่วมประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกรรมการ 2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารภาควิชาไม่ต่ำกว่า 3.51	ปีการศึกษา 2556	-	คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์	
	6. โครงการประเมินการบริหารงานของหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก ปีการศึกษา 2556	ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินออนไลน์ของคณะ	1. จำนวนผู้ร่วมประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกรรมการ 2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อผู้บริหารไม่ต่ำกว่า 3.51	ปีการศึกษา 2556	-	คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์	
	7. โครงการจัดทำเว็บไซต์ภาควิชาภาษาตะวันออก	กำหนดโครงสร้าง เนื้อหาและหมวดหมู่ของข้อมูลและองค์ความรู้ที่จะเผยแพร่สู่สังคม และการเชื่อมโยงกับเครือข่ายทางสังคมของบุคคลทั่วไป นิสิตปัจจุบัน และนิสิตเก่า	มีฐานข้อมูลภาควิชาภาษาตะวันออก	ปีการศึกษา 2556	50,000	คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์	
<b>แผนงาน/จำนวนโครงการ</b>	<b>ชื่อกิจกรรม/โครงการ/ประเภทโครงการ</b>	<b>รูปแบบกิจกรรม</b>	<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม</b>	<b>กรอบระยะเวลาดำเนินงาน</b>	<b>งบประมาณ(บาท)</b> แผ่นดิน รายได้	<b>ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงานผล</b>	
	8. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ กำหนดเนื้อหา ข้อมูลของภาควิชา/โครงการ 2. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ “ตะวันออกบอกข่าว” เพื่อแจ้งข่าวสารและสรุปผลการ	1. มีแผ่นพับภาควิชาภาษาตะวันออก 2. มีแผ่นพับโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาควิชาพิเศษ		60,000	คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์/คณะกรรมการดำเนินงานหลัก	

		ดำเนินงานให้บุคลากรได้รับทราบ	3. มีเอกสารประชาสัมพันธ์ “ตะวันออกบอกข่าว”				สูตรศิลปศาสตร์ บัณฑิต สาขาวิชา ภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ
<b>2. แผนพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน</b>							
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาหลักสูตรและรายวิชาทุกระดับของภาควิชาภาษาตะวันออก เพื่อตอบสนองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 4 โครงการ <u>ประเด็นวิเคราะห์</u> ภาควิชาตระหนักถึงหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตอันพึงประสงค์ออกสู่สังคม รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาเกาหลี จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม มลายู เป็นวิชาเลือกเสรีหรือวิชาเลือกเฉพาะ ให้แก่นิสิตทุกคณะในมหาวิทยาลัย 1. พัฒนาหลักสูตรวิชาเอกและกระบวนการเรียนการสอนให้มี	1. โครงการมาตรฐานวิชาการภาควิชาภาษาตะวันออก	1. จัดการประชุมเรื่องการจัดการเรียนการสอน ภายในภาควิชา ก่อนเปิดภาคต้นและภาคปลาย 2. จัดการเรียนการสอนรายวิชา ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและรายวิชาภาษาเกาหลี จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม มลายู เป็นวิชาพื้นฐาน ให้แก่นิสิตทุกคณะ 3. จัดทำ มคอ. 3 และ 5 รายวิชา ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2556 4. จัดทำประมวลการสอนราย วิชา ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2556 5. ประเมินการเรียนการสอนโดย นิสิต ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง	1. มีแบบมคอ. 3,5,7 ของ รายวิชาและหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2556 2. มีประมวลการสอน รายวิชาที่เปิดสอนในปี การศึกษา 2556 3. ผลการประเมินโดยนิสิต ทุกรายวิชาที่เปิดสอนมี ระดับความพึงพอใจไม่น้อย กว่า 3.51 4. มีการนำผลการประเมิน โดยนิสิตมาปรับปรุงการ จัดการเรียนการสอนและ/ หรือกิจกรรม				คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
<b>แผนงาน/จำนวนโครงการ</b>	<b>ชื่อกิจกรรม/โครงการ/ประเภทโครงการ</b>	<b>รูปแบบกิจกรรม</b>	<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม</b>	<b>กรอบระยะเวลาดำเนินงาน</b>	<b>งบประมาณ(บาท)</b> แผ่นดิน      รายได้		<b>ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงานผล</b>
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกหลักสูตร และเป็นหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของ		6. จัดโครงการทวนสอบภาควิชาภาษาตะวันออก ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 7. จัดทำ มคอ.7 ของหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2556	5. มีรายงานสรุปผลการจัดโครงการทวนสอบภาควิชาภาษาตะวันออก ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2556				
2. พัฒนาและเปิดสอนรายวิชาพื้นฐานที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้นิสิตสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดี	2. โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)	ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	มีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ก่อนเปิดการสอน 6 เดือน	ปีการศึกษา 2556-2558		10,000	คณะกรรมการ พัฒนาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้ บรรลุผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60	3. โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก	ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา	มีหลักสูตรศิลปศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาภาษา ตะวันออก ปีการศึกษา 2556	ปีการศึกษา 2556		-	คณะกรรมการ พัฒนาหลักสูตร ศิลปศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชา ภาษาตะวันออก
	4. โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรภาษา ตะวันออกสู่ความเป็นสหวิทยาการ”	จัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการ พัฒนาหลักสูตรภาษาตะวันออก สู่ความเป็นสหวิทยาการ”	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 3.51	ปีการศึกษา 2556		16,000	คณะกรรมการฝ่าย วิจัย/คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร ปริญญาตรี
3. แผนพัฒนาศักยภาพนิสิต							
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างกิจกรรมพัฒนานิสิตตามแนว คิดการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒน ธรรม จำนวน 10 โครงการ 3 กิจกรรม	<b>โครงการจัดโดยภาควิชา</b> 1. โครงการ “ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ सानสายใยผู้ปกครอง”	จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาควิ ชาภาษาตะวันออก เพื่อให้นิสิต และผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับ สถานศึกษา ระบบการศึกษา	1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 3.51	ก่อนเปิดภาคต้น ปีการศึกษา 2556		15,000	คณะกรรมการ บริหารภาควิชา/ คณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการ
แผนงาน/จำนวนโครงการ	ชื่อกิจกรรม/โครงการ/ประเภท โครงการ	รูปแบบกิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	กรอบระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รายงานผล
					แผ่นดิน	รายได้	
ประเด็นวิเคราะห์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และมี ศักยภาพในการแข่งขันใน ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน ได้เป็นอย่างดี 1. พัฒนานิสิตทุกระดับในเชิง วิชาการและวิชาชีพ โดยให้ความรู้ ด้านหลักการ PDCA การประกัน คุณภาพการศึกษา และแนวทางการ ประกอบอาชีพในอนาคต 2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้ นิสิตมีผลการเรียนรู้ครบ 5 ด้าน ตาม วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา		การประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม โดยใช้หลัก การ PDCA ปลู่ฝัง ทัศนคติที่ดี เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้บัณฑิตดำเนินชีวิต ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมใน มหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการสาน สัมพันธ์อันดีระหว่างภาควิชากับผู้ ปกครองนิสิต					หลักสูตรศิลป ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา ตะวันออก ภาค พิเศษ
		2. โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชา และสาขาวิชาภาษาตะวันออก					จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นและสาขาวิชาภาษา ตะวันออก เพื่อให้บัณฑิตได้รับ

ระดับอุดมศึกษา 3. จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตตามแนวความคิดการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบัณฑิตในระดับอาเซียนเพื่อนำผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการจัดโครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อไป 4. จัดการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต		ทราบเรื่องหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร ฯลฯ	กว่า 3.51				ดำเนินงานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาตะวันออกภาคพิเศษ
	3. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “ถอดรหัสมหากล่อม ปรัชญาสู่ความสำเร็จ เฉลิมฉลอง 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”	จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้ปรัชญาการทำงานผ่านศิลปะการเล่นหมากล้อม โดยเชิญผู้บริหารของบริษัทชั้นนำในประเทศไทยมาเป็นวิทยากร	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 3.51	ปีการศึกษา 2556		100,000	โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาตะวันออก
<b>แผนงาน/จำนวนโครงการ</b>	<b>ชื่อกิจกรรม/โครงการ/ประเภทโครงการ</b>	<b>รูปแบบกิจกรรม</b>	<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม</b>	<b>กรอบระยะเวลาดำเนินงาน</b>	<b>งบประมาณ(บาท)</b> แผ่นดิน      รายได้		<b>ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงานผล</b>
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงานสามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60	4. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “สานสายใย ร่วมใจตะวันออก เฉลิมฉลอง 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”	จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของนิสิตและบุคลากรในภาควิชา โดยเน้นกิจกรรมที่แข่งขันเป็นทีมเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 3.51	ปีการศึกษา 2556		250,000	คณะกรรมการบริหารภาควิชาภาษาตะวันออก/คณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ
	5. โครงการ “นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2556”	จัดให้มีการพบปะและพูดคุยกันระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา	1. จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่า 3.51	ปีการศึกษา 2556		10,000	คณะกรรมการบริหารภาควิชาภาษาตะวันออก/คณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาตะวันออก
	6. โครงการ Open House	จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แนะนำและ		ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ	ปีการศึกษา 2556		10,000

		ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน โครงการ/กิจกรรมของภาควิชาให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ	ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่า 3.51				อาคารที่ปรึกษาและกิจการนิสิต/ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ
แผนงาน/จำนวนโครงการ	ชื่อกิจกรรม/โครงการ/ประเภทโครงการ	รูปแบบกิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม	กรอบระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รายงานผล
					แผ่นดิน	รายได้	
	7. โครงการ “ญี่ปุ่นผ่านสื่อ: ภาพลักษณ์ของคนต่างชาติผ่านมุมมองชาวญี่ปุ่น”	จัดการบรรยายโดยเชิญวิทยากรชาวไทยที่ประสบความสำเร็จทางด้านวงการบันเทิงของญี่ปุ่นมาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานแก่นิสิตที่สนใจ	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่า 3.51	ปีการศึกษา 2556		3,000	สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
	8. โครงการส่งเสริมศักยภาพนิสิต	1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตสมัครชิงทุนที่ตนศึกษา/ทุนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ 2. จัดโครงการศึกษาภาษาที่ประเทศจีน/ญี่ปุ่น	1. มินิสิตได้รับทุนที่ตนศึกษาทุนแลกเปลี่ยนไปเรียนที่ประเทศจีน/ญี่ปุ่น 2. มินิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาที่ประเทศจีน/ญี่ปุ่น	ปีการศึกษา 2556		-	สาขาวิชาภาษาจีน/ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น/หัวหน้าภาควิชา
	9. โครงการจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาให้นักนิสิต	จัดสรรทุนการศึกษาให้นักนิสิตที่เข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาที่ประเทศจีน/ญี่ปุ่น	มินิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับการจัดสรรทุน	ปีการศึกษา 2556		15,000	คณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ
	10. โครงการ “วันดอกแก้วอำลาภาษาตะวันออก (ข้อที่ 28-29)”	จัดกิจกรรมเพื่อให้อาจารย์ได้ให้โอวาทและกล่าววยพรให้นักนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จ	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ	ปีการศึกษา 2556		-	สาขาวิชาภาษาจีน/ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น/หัวหน้า

แผนงาน/จำนวนโครงการ	ชื่อกิจกรรม/โครงการ/ประเภทโครงการ	รูปแบบกิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม	กรอบระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงานผล
					แผ่นดิน	รายได้	
		การศึกษาและให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้แสดงมุทิตาจิตและกล่าวอำลาอาจารย์	ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 3.51				ภาควิชา
	<b>โครงการกิจกรรมของรายวิชา</b> 1. กิจกรรมในรายวิชา 01358441 Speech in Japanese	จัดโครงการ “ประกวดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่นและบทกลอนเซนริว” นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียน ในรายวิชา 01358441 เข้าร่วม การประกวดสุนทรพจน์	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 3.51	ปีการศึกษา 2556		10,000	สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น
	2. กิจกรรมในรายวิชา 01358311 Advanced Japanese I	จัดโครงการ “ประกวดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่นและบทกลอนเซนริว” นิสิตชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียน ในรายวิชา 01358311 เข้าร่วม การประกวดบทกลอนเซนริว	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 3.51	ปีการศึกษา 2556		10,000	สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น
	3. กิจกรรมในรายวิชา 01362451 Chinese Translation	จัดโครงการ “การแข่งขันการ แปลเชิงล่าม ไทย-จีน จีน-ไทย ครั้งที่ 1” เพื่อเสริมทักษะการใช้ ภาษาจีน	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 3.51	ปีการศึกษา 2556		5,000	สาขาวิชาภาษาจีน
<b>4. แผนพัฒนาและสร้างงานวิจัย</b>							
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เชิงสหวิทยาการภาษาและวัฒนธรรม ตะวันออกที่ได้มาตรฐานในระดับชาติ และระดับอาเซียน จำนวน 4 โครงการ	1. โครงการส่งเสริมการทำวิจัย	1. จัดทำประกาศ ภาควิชาภาษา ตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนพัฒนา บุคลากร 2. จัดทำประกาศภาควิชาภาษา ตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ การรับ สมัครทุนวิจัยภาควิชาภาษาตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2557	มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุน สนับสนุนอย่างน้อย 1 โครงการ	ปีการศึกษา 2556		20,000	คณะกรรมการฝ่าย วิจัย/หัวหน้า ภาควิชา
แผนงาน/จำนวนโครงการ	ชื่อกิจกรรม/โครงการ/ประเภท	รูปแบบกิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จของ	กรอบระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)		ผู้รับผิดชอบ/

	โครงการ		โครงการ/กิจกรรม	ดำเนินงาน	แผ่นดิน	รายได้	ผู้รายงานผล
<p><u>ประเด็นวิเคราะห์</u></p> <p>จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2555 พบว่า ในองค์ประกอบที่ 4 คือ ด้านการวิจัยนั้น ผลการดำเนินงานของภาควิชาส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ ทั้งนี้เนื่องจากจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ต่ำกว่าเป้าหมายภาควิชาภาษาตะวันออกซึ่งเพิ่งได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและสร้างงานวิจัย</p> <p>1) เสริมสร้างบรรยากาศการทำงานวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนสนับสนุนการทำวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการ</p> <p>2) มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก</p> <p><u>ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน</u></p> <p>สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60</p>		3. ส่งเสริมให้บุคลากรขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก					
	2. โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือวิจัย	จัดทำวารสารจีนศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 ประจำปี 2556	มีวารสารจีนศึกษาที่ลงตีพิมพ์บทความทางวิชาการและวิจัย 1 ฉบับ	ปีการศึกษา 2556	50,000		สาขาวิชาภาษาจีน
	3. โครงการสนับสนุนการเขียนผลงานทางวิชาการ	ส่งเสริมการเขียน/แต่ง/เรียบเรียง/แปล เอกสารทางวิชาการหรือตำราที่ได้มาตรฐาน	มีผู้เสนอขอรับทุนสนับสนุนการเขียนตำราทางวิชาการ	ปีการศึกษา 2556			หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนงาน/จำนวนโครงการ	ชื่อกิจกรรม/โครงการ/ประเภทโครงการ	รูปแบบกิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม	กรอบระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ(บาท) แผ่นดิน	รายได้	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รายงานผล
5. แผนพัฒนางานบริการวิชาการ							
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาระบบและกลไกการจัดการองค์	1. โครงการสนับสนุนบุคลากรไปบริการวิชาการแก่สังคม/ชุมชน	อนุมัติให้บุคลากรไปเป็นกรรมการ/วิทยากร/	บุคลากรร้อยละ 60 ได้รับเชิญไปเป็นกรรมการ/	ปีการศึกษา 2556		-	คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ/



<p>ความรู้ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: เสริม สร้างเอกลักษณ์ภาควิชาและบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการ บูรณาการองค์ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก จำนวน 4 โครงการ</p> <p><u>ประเด็นวิเคราะห์</u></p>		<p>ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ให้แก่หน่วยงานภายนอก</p>	<p>วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา ให้แก่หน่วยงานภายนอก</p>			<p>หัวหน้าภาควิชา</p>
<p>รับผิดชอบต่อการส่งเสริม การบูรณาการองค์ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก จำนวน 4 โครงการ</p> <p><u>ประเด็นวิเคราะห์</u></p> <p>ภาควิชามุ่งเน้นการเป็นแกนนำในการใช้องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการสาขามนุษยศาสตร์ไปพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม/ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน</p>	<p>2. โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ประเทศเกาหลี/จีน/ญี่ปุ่น หรือประเทศในประชาคมอาเซียน</p>	<p>จัดโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศเกาหลี/จีน/ญี่ปุ่น และประเทศในประชาคมอาเซียน</p>	<p>มีการดำเนินงานโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมที่ต่างประเทศ 1 โครงการ</p>	<p>ปีการศึกษา 2556</p>	<p>-</p>	<p>คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ</p>
<p>ภาควิชามุ่งเน้นการเป็นแกนนำในการใช้องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการสาขามนุษยศาสตร์ไปพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม/ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน</p>	<p>3. โครงการส่งเสริมบุคลากรนำความรู้จากการบริการวิชาการและ/หรือการวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย</p>	<p>จัดทำแบบฟอร์มการรายงานผลการบริการวิชาการ</p>	<p>มีอาจารย์นำความรู้จากการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 เรื่อง</p>	<p>ปีการศึกษา 2556</p>	<p>-</p>	<p>คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ</p>
<p>1. กำหนดให้จัดโครงการที่ส่งเสริมให้อาจารย์ใช้องค์ความรู้ไปพัฒนาสังคม/ชุมชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง</p> <p>2. เน้นการให้บริการทางวิชาการที่มีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ส่งเสริมให้อาจารย์บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม</p>	<p>4. โครงการจัดทำฐานข้อมูลการบริการวิชาการของภาควิชา</p>	<p>1. จัดทำโครงการบริการวิชาการ 2. สรุปผลโครงการของภาควิชาออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของภาควิชา</p>	<p>มีข้อมูลโครงการบริการวิชาการของภาควิชาที่ได้รับการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของภาควิชา</p>	<p>ปีการศึกษา 2556</p>	<p>-</p>	<p>คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ/ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศและ ประชาสัมพันธ์</p>
<p>แผนงาน/จำนวนโครงการ</p>	<p>ชื่อกิจกรรม/โครงการ/ประเภทโครงการ</p>	<p>รูปแบบกิจกรรม</p>	<p>ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม</p>	<p>กรอบระยะเวลาดำเนินงาน</p>	<p>งบประมาณ(บาท) แผ่นดิน รายได้</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รายงานผล</p>

<p>3. ส่งเสริมการจัดโครงการบริการทางวิชาการที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกทั้งที่มีรายได้และไม่มีรายได้</p> <p><u>ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน</u> สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60</p>							
<b>6. แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>							
<p>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: เสริมสร้างเอกลักษณ์ภาควิชาและบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก จำนวน 2 โครงการ <u>ประเด็นวิเคราะห์</u> ภาควิชาภาษาตะวันออกส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออก เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของภาควิชา</p> <p><u>ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน</u> สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60</p>	<p>1. โครงการ “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปีมะเมีย 2557”</p>	<p>1. จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงาม รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของภาควิชา 2. มอบของขวัญเพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ทำชื่อเสียงให้กับภาควิชาและมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่</p>	<p>ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 3.51</p>		10,000	คณะกรรมการบริหารภาควิชา/คณะกรรมการโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ	
	<p>2. โครงการ “วันดอกแก้วอำลาภาษาตะวันออก (ช่อที่ 28-29)”</p>	<p>จัดกิจกรรมเพื่อให้อาจารย์ได้ให้โอวาทและกล่าวอวยพรให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาและให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้แสดงมุทิตาจิตและกล่าวอำลาอาจารย์ เป็นการสร้างรากฐานวัฒนธรรมที่ดีในภาควิชา</p>	<p>ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 3.51</p>	ปีการศึกษา 2556	-	สาขาวิชาภาษาจีน/สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและหัวหน้าภาควิชา	
<p><b>แผนงาน/จำนวนโครงการ</b></p>	<p><b>ชื่อกิจกรรม/โครงการ/ประเภทโครงการ</b></p>	<p><b>รูปแบบกิจกรรม</b></p>	<p><b>ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม</b></p>	<p><b>กรอบระยะเวลาดำเนินงาน</b></p>	<p><b>งบประมาณ(บาท)</b> แผ่นดิน</p>	<p><b>ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงานผล</b></p>	
<p>7. แผนการเงินและงบประมาณ</p>							
<p>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี</p>	<p>1. โครงการจัดหางบประมาณเงินรายได้</p>	<p>1. จัดหางบประมาณเงินรายได้ภาควิชาภาษาตะวันออก</p>	<p>1. มีงบประมาณรายรับและรายจ่าย ภาควิชาภาษา</p>	<p>ปีการศึกษา 2556</p>		<p>คณะกรรมการบริหารภาควิชา/</p>	

<p>คุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ การประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 3 โครงการ</p> <p><u>ประเด็นวิเคราะห์</u></p> <p>เพื่อให้การบริหารจัดการภาควิชา เป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้ มาตรฐาน ภาควิชาจำเป็นต้องพัฒนา ปรับปรุงสถานที่ทำงานให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย เอื้อให้บุคลากร สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ</p> <p>1. ภาควิชาร่วมกับโครงการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ จัดสรรเงินรายได้ในการพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่ของภาควิชา ให้สะดวกต่อการทำงาน</p> <p>2. จัดทำงบประมาณและจัดสรรเงิน รายได้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ บุคลากร</p> <p><u>ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน</u></p> <p>สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้ บรรลุผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60</p>	<p>2. โครงการปรับปรุงห้องภาควิชาภาษา ตะวันออก</p>	<p>ปีงบประมาณ 2556-2557</p> <p>2. จัดทำงบประมาณเงินรายได้ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาภาษา ตะวันออก ภาคพิเศษ</p> <p>จัดทำงบประมาณเพื่อปรับปรุง ห้องภาควิชาภาษาตะวันออก</p>	<p>ตะวันออก ปีงบประมาณ 2556-2557</p> <p>2. มีงบประมาณเงินรายได้ โครงการหลักสูตรศิลป ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ</p> <p>มีสำนักงานของภาควิชาและ ห้องพักของอาจารย์ ที่ได้รับ การปรับปรุง มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็ม ศักยภาพ</p>	<p>ปีการศึกษา 2556</p>	<p>500,000</p>	<p>หัวหน้าภาควิชา/ คณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการ หลักสูตรศิลป ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา ตะวันออก ภาคพิเศษ</p> <p>คณะกรรมการ บริหารภาควิชาและ คณะ กรรมการ ดำเนินงานโครงการ หลักสูตรศิลป ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา ตะวันออก ภาคพิเศษ</p>
<p>แผนงาน/จำนวนโครงการ</p>	<p>ชื่อกิจกรรม/โครงการ/ประเภท โครงการ</p>	<p>รูปแบบกิจกรรม</p>	<p>ตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม</p>	<p>กรอบระยะเวลา ดำเนินงาน</p>	<p>งบประมาณ(บาท) แผ่นดิน</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รายงานผล</p>
<p>8. แผนการประกันคุณภาพการศึกษา</p>						
<p>สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี คุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ การประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 3 โครงการ</p> <p><u>ประเด็นวิเคราะห์</u></p>	<p>1. โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชา ภาษาตะวันออก “สานสัมพันธ์ ตะวันออก สร้างทีม สร้างงาน สู่ ความสำเร็จ”</p>	<p>ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ เป้าหมายของ ภาควิชา รวมทั้งผู้รับผิดชอบดูแล</p>	<p>1. ภาควิชามีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อให้บุคลากรได้ยึดเป็น หลักในการบริหารหรือ ดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆ ของภาค</p>	<p>วันเสาร์ที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556</p>	<p>100,000</p>	<p>คณะกรรมการฝ่าย ประกันคุณภาพ/ หัวหน้าภาควิชา</p>

<p>ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้เล็งเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกหลักสูตรของภาควิชาและถือว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>1. ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ</p> <p>2. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา</p> <p><u>ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน</u> สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60</p>	<p>2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การประกันคุณภาพ</p>	<p>1. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกคณะ</p> <p>2. ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านประกันคุณภาพแก่นิสิตและบุคลากรในภาควิชา</p>	<p>2. จำนวนของบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80</p> <p>3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 3.51</p>			<p>-</p>	<p>คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ/หัวหน้าภาควิชา</p>
	<p>3. โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “มุมมองและทิศทางการประกันคุณภาพทางการศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก”</p>	<p>จัดประชุมสัมมนาโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ความเข้าใจงานประกันคุณภาพการศึกษา และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรและนิสิตในภาควิชา</p>	<p>1. จำนวนผู้เข้าร่วมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 3.51</p>		<p>4,000</p>		<p>คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ</p>